

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2006/CT-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2006

### **CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH**

**Về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.**

Để triển khai thực hiện Quyết định số: 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Tổ chức hội nghị, quán triệt Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và các văn bản liên quan, triển khai theo đúng trình tự nội dung trong thông tư số: 191/2005/TTLT-BQP-BLĐT BXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ Quốc phòng- Lao động- thương binh và xã hội- Tài chính đã hướng dẫn.

2- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (gọi tắt là Ban 38B) ở cấp tỉnh và huyện, thành phố. Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) thành lập Hội đồng chính sách. Thành phần theo hướng dẫn của Thông tư Liên tịch số 191/2005/TTLT- BQP-BLĐT B&XH-BTC và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh.

3- Cơ quan quân sự các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, giúp UBND các cấp tổ chức nắm các đối tượng thuộc địa bàn quản lý, hướng dẫn các đối tượng kê khai chính xác, chặt chẽ, không được để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Nghiêm cấm mọi biểu hiện gian trá, thiếu trung thực trong việc kê khai lập hồ sơ.

Đối với những cán bộ được giao nhiệm vụ hướng dẫn các đối tượng lập hồ sơ phải nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn, không được sách nhiễu, gây phiền hà hoặc dung túng cho những đối tượng làm sai để được hưởng chế độ không đúng với thời gian và thành tích của họ.

4- Cơ quan quân sự, công an, ngành lao động TB và XH các cấp là cơ quan thường trực giúp UBND cấp mình chỉ đạo, hướng dẫn, tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ các đối tượng theo quy định. Sau khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền phải thực hiện chi trả trợ cấp thời cho các đối tượng.

UBND huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ một phần về vật chất kinh phí để Ban chỉ đạo ở các cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các cơ quan có thành viên tham gia Ban chỉ đạo, tổ tư vấn... cần tạo điều kiện để họ thực hiện nhiệm vụ được giao.

5- Làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm theo từng giai đoạn đã quy định, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện. Đồng thời xử lý nghiêm khắc mọi vi phạm trong thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng. Làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ ở các cấp, chủ động giải quyết những vướng mắc ở địa phương mình.

6- Ban chỉ đạo của tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn giúp các huyện, thành phố và cơ sở làm đúng, chặt chẽ ngay từ đầu, nhằm tránh sai sót, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và thời gian quy định.

7- Ban chỉ đạo (38B) của tỉnh chỉ đạo huyện Chi Lăng làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các huyện, thành phố. Mỗi huyện chọn một xã, phường làm điểm để việc triển khai thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Chính phủ bảo đảm chặt chẽ.

Việc thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có cống hiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, đây cũng là việc đền ơn đáp nghĩa của toàn Đảng, toàn dân đối với sự cống hiến đó.

Đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg khá đông nên đòi hỏi những cán bộ hướng dẫn, thẩm định cần hướng dẫn tỷ mỉ cho các đối tượng được hưởng chế độ kê khai chính xác để được hưởng chế độ đúng với sự cống hiến họ.

Chỉ thị này được phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân và các ngành các cấp tổ chức thực hiện./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Bá Nhiên**